
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

……………………………………………………………… 5 
ผู้มาประชุม 

๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์   ประธานกรรมการ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท)์ 
๒.   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์) 10 
๓. รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ    กรรมการ 

       (ดร.อรนันท์ เกิดพินธ์) 
๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์  กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ) 
๕. หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท    กรรมการ 15 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี)  
๖.    หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม    กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ทรายอินทร์...รักษาการ)     
๗. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ   กรรมการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ) 20 
๘. ผู้อ านวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ   กรรมการ  
  ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา     

   (อาจารย์อรรัตน์ โลหิตนาวี....แทน) 
๙.    ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ) 25 
๑๐.  ผู้แทนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 

 (ดร.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ) 
๑๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการและเลขานุการ 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ)  
      ๑๒. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 30 

   (นายปวรวรรชร์ ทองค า...รักษาการ)        
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม    ติดราชการ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์) 35 
๒.    ผู้อ านวยการสถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ติดราชการ 

            (รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช...รักษาการ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑.  ผู้จดรายงานการประชุม 40 
            (นางสาวอรัญญา อินทโชติ) 
 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา ๐๙.๐๐ น. 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ ประธานกล่าวต้อนรับ ดร.ดารณี เชี่ยวชาญ    
ธนกิจ ผู้แทนคณาจารย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปการประชุม10 
คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองคณบดีคณะเภสัช-
ศาสตร์ ดังนี้ 

- รายงานความคืบหน้าการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และรายงานการลาศึกษาต่อ
ฝึกอบรม และการลาประเภทต่างๆ ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๕๗  

- การปรับเงินเดือนเพิ่มข้ึนตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 15 
- ความก้าวหน้าการเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) สาขา ๒ 
- ความก้าวหน้าการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 
- ข้อมูลการอนุมัติไปราชการเพื่อเขียนโครงร่างการวิจัย บทความวิชาการ และบทความ

วิจัยเพื่อตีพิมพ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากครบก าหนดส่งแต่ยังไม่ส่ง
ข้อมูลให้จัดท าหนังสือแจ้งการเลื่อนส่งต่อไป 20 

- การศึกษาดูงาน จาก The University of Utah วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 
- ก าหนดการน าเสนอ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์และการศึกษาอิสระ (Senior 

Project) ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๗ และก าหนด
แจกรางวัลในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ส าหรับนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง และปีการศึกษา  25 
๒๕๕๙ ส าหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม            
มีนโยบายให้การท าโครงงานวิจัยฯ รายเดี่ยว 

     
มติ : รับทราบ  
 30 
  ๑.๑.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เก่ียวกับ สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ จ านวน ๒ รายวิชา คือ ๑) รายวิชา ๑๙๙๑๔๑ 
Introduction to Pharmacy Profession และ ๒) รายวิชา ๑๙๙๒๒๑ Introduction to Pharmaceutics for 
Doctor of Pharmacy เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาและประธาน
หลักสูตร  35 
 
มติ : รับทราบ  
 
  ๑.๑.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เก่ียวกับ สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 40 
 
มติ :  ๑. รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาที่ควรเร่งด าเนินการ ดังนี้ 

-ห้องเรียนของอาคาร ๖ ชั้น ๓ ไมโครโฟนมีไฟฟ้าดูด 
-ไชยานุภาพ ๕ เครื่องปรับอากาศมีเสียงดัง 



 

-ระบบอินเตอร์เน็ตของอาคารคณะเภสัชศาสตร์ช้า โดยคณะกรรมการเสนอให้คณะฯ ด าเนินการ
จัดการแจ้งมหาวิทยาลัยเพิ่มจุดการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 

-ไชยานุภาพ ๑ และ ๕ มีระบบ LCD Projector จอภาพไม่ชัดเจน 
๒. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินการต่อไป 5 
 

๑.๑.๔  จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ศศภท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

- แนวคิดของสภาเภสัชกรรมเก่ียวกับการเมือง โดยคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ขอให้นายกเสียสละ
ลาออกจากต าแหน่ง และมีการปฏิรูป  10 

- ค านิยามศัพท์ โดยอ้างถึง สภาเภสัชกรรมได้มีหนังสือมายังราชบัณฑิตยสถานเพื่อขอให้พิจารณา
ร่างศัพท์บัญญัติและนิยามศัพท์ industrial pharmacy และ industrial pharmacist โดยมีมติ ดังนี้ industrial 
pharmacy บัญญัติว่า “เภสัชกรรมอุตสาหการ” หมายถึง วิทยาการสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง) การผลิตตั้งแต่ระดับห้ องปฏิบัติการถึงระดับ
อุตสาหกรรม การประกันคุณภาพ และการน าเภสัชภัณฑ์สู่ท้องตลาด และ industrial pharmacist บัญญัติว่า “เภสัชกร15 
อุตสาหการ” หมายถึง เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 

- นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙          
ได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลั งคนด้ านสุ ขภาพ เพื่ อการใช้ยาอย่ างสมเหตุผล                     
โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ส ารวจสถานการณ์การเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต 20 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ต่อไป 

- โครงการส่งเสริม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้แต่ละ
มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อไปอย่างน้อยมหาวิทยาลัยละ ๒ คน 

- ประธานคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา Pharmaceutical Sciences (วาระปี 25 
๒๕๕๖-๒๕๕๘) รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานอนุกรรม ทั้งนี้ หากมี
ความคืบหน้าเก่ียวกับผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งแทนจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 
 
มติ : รับทราบ 
 30 

๑.๑.๕ ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ (MCQ) เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยผลการสอบนิสิต    
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้สอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ ๙๕  มีผู้ไม่ผ่าน จ านวน ๒ คน ไม่มาเข้าสอบ 
จ านวน ๑ คน และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบใบประกอบวิชาชีพ (OSPE) โดยมีก าหนดการสอบในวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๗ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย ได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้ทราบ  
 35 
มติ : รับทราบ 
 
  ๑.๑.๖ ผลการประเมินการประเมินผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดย
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะ และประเมิน
การท างานของผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ในรอบการบริหารงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลใน40 
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารงานโดยผู้บริหารทุกระดับของคณะเภสัชศาสตร์ ดังนี้  
   ๑) สรุปผลการประเมินตนเองด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๕๖ 



 

   ๒) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณะกรรมการประจ า        
คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   ๓) สรุปผลการประเมินการท างานของผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ 
 5 
มติ :   ๑. รับทราบ  

๒. มอบให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารต่อไป 
๓. น าไปเผยแพร่ใน web site คณะเภสัชศาสตร์  

 
ระเบียบวาระที่  ๑.๒ เรื่องที่หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 10 
  ๑.๒.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธาทิพย์ มากมี หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท แจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้ 

๑)  การประสบปัญหาการเดินหนังสือภาควิชาฯ ในกรณีที่คนเดินหนังสือส่วนกลาง (นางสาว
วิรัญชนา สุขเมือง) ไม่มาหรือติดภาระกิจอื่นใด ที่ไม่สามารถด าเนินการเดินหนังสือให้ภาควิชาได้ รวมถึงการลงนามใน
หนังสือราชการของคณบดี ให้สอดคล้องกับรอบการเดินหนังสือ 15 
 
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารจะประสานงานกับหัวหน้าส านักงานเลขาฯ เพื่อทบทวบแนวปฏิบัติให้
เหมาะสมต่อไป 

   ๒)  จากการประชุมภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวช เรื่อง การพิจารณาปรับสัดส่วนอาจารย์
ประจ าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (๒ : ๑ : ๑)            20 
ให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้เนื่องจากมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจบกลับมาปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน      
 
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบมอบให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ น าไปพิจารณาค านวณสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป 

   ๓) การขอให้ทางคณะ เปิดระบบการลงข้อมูลทางด้านการประกันคุณภาพ (QA)          
ของภาควิชา ใน work sheet  25 
 
มติ : รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ นัดประชุมก่อนที่จะมีการลงข้อมูลต่อไป 

 
๑.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เสนอ

สอบถามเกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมินของคณาจารย์ในภาควิชา รอบการประเมินต่อไป และการด าเนินการของงาน30 
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ๒๕๕๕ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะฯ ควรมีแจ้งเตือน
เปลี่ยนแปลงในกรณีที่บางรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต 
 
มติ :  รับทราบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยก ากับดูแล 

 35 
๑.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ทรายอินทร์  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม เสนอสอบถาม ดังนี ้ 
-  เกณฑ์การพิจารณา QA แบบใหม่ ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้รับข้อคิดเห็น แต่ยังไม่ข้อสรุปผลออกมา  
-  การจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในคณะฯ โดยการตั้งข้อสังเกตุ การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น ไม่ควรมี

ครุภัณฑ์เสริมที่ไม่เก่ียวข้องกับครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อหลัก การด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ในอนาคตอาจจะมีปัญหาเกิดการ40 
สูญหายของครุภัณฑ์เสริม เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เก่ียวข้อง ส่งผลต่อการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์
เพื่อจ าหน่าย 



 

- การตรวจสอบอายุการใช้งานของครุภัณฑ์จ าหน่ายบางรายการพบว่ามีอายุการใช้งานสั้น            
ไม่เหมาะสมกับราคา เช่น LCD Projector 
 
มติ : ที่ประชุมเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายคณบดีฝ่ายบริหาร ด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป 
 5 
ระเบียบวาระที่  ๑.๓ เรื่องที่ผู้อ านวยการสถานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๓.๑  สถานวิจัยเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Cosnat) และคณะบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC) ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับการผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพื่อจ าหน่าย 
โดยคณะบริหารธุรกิจฯ จะมีบริษัทจ าลอง ซึ่งจะดูแลด้านการตลาด และคณะเภสัชศาสตร์ จะด าเนินการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจได้ผลิตภัณฑ์จากกิจกรรม Cosmetic fair ของนิสิต และงานวิจัยของอาจารย์ (ผลิตภัณฑ์ premium) 10 
แล้วท าการผลิตส่งให้กับคณะบริหารธุรกิจฯ เพื่อจัดจ าหน่าย โดยจะมีการประชุมฯ รวมกันต่อไป 
 
มติ: รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๑.๔ เรื่องที่ผู้แทนคณาจารย์  15 

๑.๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ ผู้แทนคณาจารย์ เสนอพิจารณาเกณฑ์ภาระงานของ
พนักงาน ข้าราชการ  
 
มติ : รับทราบ และเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ น าไปพิจารณาในคร้ังต่อไป 
 20 
ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  
มติ : รับรองรายงานการประชุม 25 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที ่ ๓.๑    รายงานผลการด าเนินการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
  ผลการปฏบิัติตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสชัศาสตร์ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ เมื่อวนัจนัทรท์ี่ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๗ ณ  คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร  30 
               -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องสืบเนื่องจากวาระการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
  -ไม่มี- 
 35 
ระเบียบวาระที่ ๔      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากประธาน 

๔.๑.๑ พิจารณาวัสดุมุงหลังคาอาคารคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องจากคณะฯ เสนอโครงการปรับปรุงหลัก
คาคณะฯ ทั้ง ๖ อาคาร และเชิญเจ้าหน้าที่ จากกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร  และอาจารย์จากภาควิชา    
วิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาให้ข้อมูลเก่ียวกับวัสดุส าหรับการเปลี่ยนหลังคาอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ เมทัล40 
ชีท (สังกะสี +อลูมิเนียม+เหล็ก) ข้อดี ระยะเวลาการใช้รับประกัน ประมาณ ๑๐ ปี ติดตั้งได้ง่าย มีน้ าหนักเบา ข้อเสียคือ 
มีเสียงดัง  กระเบื้องซีแพค ข้อดี ราคาถูกกว่าเมทัลซีท ข้อเสีย คือ กระเบื้องมีน้ าหนักมาก แตกร้าวได้ง่ายซึ่งยากต่อการ
สังเกตุและซ่อมบ ารุง การติดตั้งใช้เวลานานกว่า 
 



 

มติ : ๑. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้สอบถามความคิดเห็นของบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อน าประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกวัสดุมุงหลังคา โดยให้ข้อมูลประกอบการสอบถามด้านราคา และข้อดีข้อเสีย 

 ๒. ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการ 
 

๔.๑.๒ การพิจารณาแนวทางการเสนอชื่อบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับ5 
รางวัลต่างๆ เช่น บุคลากรดีเด่น  นักวิจัยดีเด่น ควรลดขั้นตอนการด าเนินการไม่ซ้ าซ้อน 
 
มติ : ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้การประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคลากรด้านต่างๆ มอบให้นางกมลณิชา ฉิมแย้ม 
เจ้าหน้าที่งานบุคคลผู้รับผิดชอบด าเนินการประชาสัมพันธ์และรวบรวม ในส่วนของการนักวิจัยดีเด่นต่างๆ หรือเกี่ยวกับ
งานวิจัย มอบให้นางสาวศิรินทิพย์ อินทรภาษิต ผู้รับผิดชอบด าเนินการประชาสัมพันธ์และรวบรวม โดยตรงผ่านระบบ 10 
e-mail และ E-document โดยไม่ต้องสอบถามซ้ าผ่านทางหัวหน้าภาควิชาฯ  
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากหัวหน้าภาควิชา 
                                -ไม่มี- 
 15 
ระเบียบวาระที่  ๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้อ านวยการสถานฯ  
                                -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจากผู้แทนคณาจารย์  
                                -ไม่มี- 20 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ข้อร้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์  
                                -ไม่มี- 
 25 

๕.๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวขอบคุณ ผศ.ดร.
เฉลิม ทรายอินทร์ ที่ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยคณะฯ จะด าเนินการสรร
หาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคนใหม่ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยเสนอวิธีการเวียน
เป็นหัวหน้าภาควิชา อย่างน้อย ๑ ปี 
 30 
มติ : รับทราบ  
 
 
ปิดการประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น.  
 35 
 

           
  ...........................................               ……………………………………………….. 
    (นางสาวอรัญญา อินทโชติ)    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ) 
ผู้จดและสรุปรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 40 

 


